

Số: 1002 /STTTT-TTBCXB
V/v hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá
đường bay Quảng Ninh – Cần Thơ

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố: An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long.

Đường bay Quảng Ninh - Cần Thơ do hãng hàng không Vietjet Air khai thác đã chính thức hoạt động từ ngày 25/4/2023 với tần suất 1 chuyến/ngày, lịch bay vào thứ 3, 5, 7 hàng tuần.

Đường bay Quảng Ninh – Cần Thơ và ngược lại Cần Thơ – Quảng Ninh đã và đang mở ra tuyến du lịch hấp dẫn dành cho du khách quan tâm, yêu thích khám phá thiên nhiên, đặc trưng văn hóa, đời sống người dân các vùng miền của Đất nước; đặc biệt người dân và du khách có thể dễ dàng, thuận tiện bắt đầu hành trình khám phá miền Tây sông nước hay vịnh Hạ Long nổi danh thế giới.

Để nhân dân các tỉnh, thành trong cả nước nói chung đặc biệt là nhân dân các tỉnh, thành khu vực đồng bằng Sông Cửu Long nắm biết thông tin về đường bay Quảng Ninh – Cần Thơ, từ đó có những chuyến tham quan, du lịch tại tỉnh Quảng Ninh cũng như các tỉnh, thành lân cận trong khu vực Đông Bắc bộ, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá thông tin về đường bay trên hạ tầng truyền thông của các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tại các địa phương (*Có thông tin tham khảo gửi kèm văn bản*).

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp, hỗ trợ của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Du lịch(t/hợp);
- Lưu: VT, TTBCXB.

Nguyễn Thanh Trà

GIÁM ĐỐC

Lê Ngọc Hân

Một số thông tin về Đường bay Quảng Ninh – Cần Thơ

Ngày 25/4, tại Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ khai trương đường bay mới Quảng Ninh – Cần Thơ, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc kết nối 2 địa bàn trọng điểm của 2 vùng kinh tế là vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đường bay Quảng Ninh – Cần Thơ do Hãng hàng không Vietjet Air khai thác, chính thức hoạt động từ ngày 25/4/2023, tần suất 1 chuyến/ngày, với lịch bay vào thứ 3, 5, 7 hằng tuần. Theo đó, chuyến bay từ cảng HKQT Cần Thơ có lịch trình cất cánh lúc 06h00 sáng và hạ cánh 08h20 (cùng ngày). Các chuyến ngược lại từ cảng HKQT Vân Đồn về Cần Thơ cất cánh lúc 08h55 và hạ cánh lúc 11h10 sáng (cùng ngày). Riêng trong tháng 5, hãng sẽ chỉ khai thác tần suất 2 chuyến/tuần vào các ngày thứ 3 và thứ 7.

Với việc khai thác đường bay mới Quảng Ninh – Cần Thơ, người dân và du khách có thể dễ dàng, thuận tiện bắt đầu hành trình khám phá miền Tây sông nước hay Vịnh Hạ Long nổi danh thế giới. Các khung giờ bay được thiết kế hợp lý, tối ưu, giúp người dân chủ động sắp xếp lịch trình công việc, du lịch.

Như vậy, chỉ với hơn 2 giờ bay, du khách từ đồng bằng sông Cửu Long sẽ đến với vùng đất di sản, ghé thăm các điểm đến nổi tiếng của Quảng Ninh như Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Danh thắng Yên Tử, biển Bãi Cháy, Hòn Gai, du lịch trải nghiệm tại biên giới, hải đảo... dễ dàng di chuyển nhanh chóng trên cao tốc kết nối tới Móng Cái, nơi có cửa khẩu giao thương nhộn nhịp bậc nhất miền Bắc.

Nhờ hệ thống đường bộ hiện đại, kết nối liên vùng, từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, du khách có thể di chuyển cao tốc tới thẳng Lạng Sơn chỉ trong ba giờ đồng hồ, rút ngắn được lịch trình và gia tăng thêm nhiều trải nghiệm điểm đến.

Ở chiều ngược lại, du khách từ Quảng Ninh cũng như các tỉnh thành Đông Bắc bộ sẽ kết nối thuận lợi tới Cần Thơ – trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long và là cửa ngõ của các tỉnh Tây Nam Bộ, phục vụ đa dạng nhu cầu di chuyển để công tác, du lịch, trải nghiệm văn hóa đặc sắc của miền Tây.

Nhân dân và du khách có thể tham khảo thông tin về các sản phẩm, địa điểm tham quan du lịch Quảng Ninh tại trang Du lịch, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, link: [https://dulich.quangninh.gov.vn/Trang/trangchu.aspx](https://dulich.quangninh.gov.vn/Trang/trangchu.aspx;);

Thông tin các tour du lịch kết nối điểm đến, lưu trú, trải nghiệm, khám phá trên cơ sở lợi thế của hai địa phương, tạo các gói combo giảm giá hấp dẫn nhân dịp khai trương đường bay, đã đăng trên Báo Quảng Ninh điện tử tại link: <https://baoquangninh.vn/duong-bay-moi-quang-ninh-can-tho-3237177.html>;

Danh mục các sản phẩm OCOP của Quảng Ninh tại cổng TTĐT Trung tâm xúc tiến thương mại Sở Công thương Quảng Ninh, link: <http://qnitrade.gov.vn/index.php/news/San-pham-OCOP.html/>.